

**GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH  
THAM GIA KÌ THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HOÁ  
VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUẬN  
NĂM HỌC 2024 -2025.**

Sáng nay, ngày 25/11/2024 tại phòng Hội đồng trường THCS Ngô Gia Tự đã diễn ra buổi gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi tham dự kì thi “Học sinh giỏi 10 môn văn hóa cấp Quận” và các HS thi “Nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp Quận” năm học 2024 -2025 để tiếp thêm động lực, niềm tin cho các em HS.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các thầy cô trong BGH nhà trường, các cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô dạy CLB “ Môn học em yêu thích” của nhà trường và đặc biệt là sự có mặt của 14 em học sinh tham dự kì thi Học sinh giỏi Quận Long Biên sắp tới thuộc các bộ môn: Toán học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, KHTN và các HS thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp quận.

Mở đầu cho buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã ân cần dặn dò các em chuẩn bị tâm thế cũng như sức khoẻ để làm bài đạt kết quả cao nhất. Thầy giáo ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự tận tâm, trách nhiệm, nhiệt huyết của các thầy cô dạy các đội tuyển và đặc biệt là sự quan tâm, đồng hành của các bậc cha mẹ học sinh. Thầy giáo đã động viên, khích lệ cũng như gửi gắm niềm tin yêu, lời chúc tốt đẹp nhất của các thầy cô giáo đến các em học sinh trước khi bước vào thử thách đáng ghi nhớ trong năm học cuối cấp này.

Tiếp theo, cô Nguyễn Thị Song Đăng – Phó Hiệu trưởng cũng có cùng chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm hết sức bổ ích giúp các em học sinh phấn khởi và hào hứng, sẵn sàng bước vào cuộc thi trí tuệ.

Kết thúc buổi gặp mặt, Ban giám hiệu nhà trường có những phần quà nhỏ gửi tới các em học sinh, tạo tâm thế tốt nhất để các em bước vào cuộc thi. Kì thi HSG

cấp Quận là một trong những cơ hội tốt để các học sinh khối 9 trải nghiệm để sau đó sẽ quyết tâm chinh phục các kì thi tiếp theo.

Sự gần gũi, quan tâm chu đáo của thầy cô cùng những lời động viên, khuyến khích đã giúp các em học sinh thêm tự tin khi tham dự kỳ thi. Những nụ cười, những cái nắm tay đoàn kết là tín hiệu hứa hẹn cho một kết quả rực rỡ trong kì thi vô cùng quan trọng sắp tới.

Buổi gặp gỡ kết thúc trong sự hào hứng, niềm vui cũng như sự tự tin, sẵn sàng cho chiến thắng của các em và sự yêu mến, kì vọng, tin tưởng to lớn đến từ phía các Thầy cô trong BGH, và toàn thể các Thầy cô giáo trong nhà trường.

Nhà trường, thầy cô giáo và các bạn học sinh chúc cho đội tuyển HSG khối 9 và HS thi nghiên cứu KHKT sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp và mang về những thành tích rực rỡ góp thêm vào bảng vàng thành tích của trường THCS Ngô Gia Tự.

Một số hình ảnh của buổi gặp mặt:











Tác giả : Cô giáo Lương Thị Ngọc Khánh